



## ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก สังกัดสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตั้งแต่ต้น

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ดังรายละเอียดบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือจนกว่าจะสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น ๒ อาคารโรงจอดรถ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๔ ๒๘๘๐ - ๒ ต่อ ๑๓๓

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน
๓. ต้องไปถึงสถานที่ทำการประเมิน ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ภายหลังจากที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เรียกถึงลำดับที่ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) โดยเคร่งครัด

๕. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว จะต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันที่ **๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑** ทางเว็บไซต์ <http://www.nakhoncity.org>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก

(แนบท้ายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

จำนวน ๒ ราย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓๗๐๒-๐๐๑	นางสาวพรกมล ตลิ่งเพชร	
๒	๓๗๐๒-๐๐๒	นายอดิศักดิ์ เกลี้ยงสุวรรณ	

หมายเหตุ :-

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) นำเสนอผลงานหรือเอกสารผลงาน ที่เป็น  
ผลสำเร็จจากประสบการณ์การทำงานหลังจบการศึกษา หรือเป็นผลงานที่นำเสนอในชั้นเรียนระหว่างการศึกษาใน  
สถาบันการศึกษา มาประกอบในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ อย่างน้อย ๒ ผลงาน